



Công ty Phát triển Địa phương East Bay Asian Chào đón Tân CEO Janelle Chan



Công ty Phát triển Địa phương East Bay Asian (EBALDC) hân hoan công bố việc bổ nhiệm Janelle Chan là tân Giám Đốc Điều Hành (CEO) của công ty, bắt đầu từ ngày 15 tháng Năm 2024. Việc lựa chọn Chan kết thúc quá trình tìm kiếm nghiêm ngặt trên toàn quốc cho một nhà lãnh đạo có tầm nhìn để thực hiện cam kết lâu dài của EBALDC cho việc phát triển cộng đồng và xây dựng các khu dân cư lành mạnh trong toàn bộ vùng East Bay.

“Trong gần nửa thế kỷ, EBALDC đã trở thành ngọn hải đăng cho niềm hi vọng và sự tiến bộ trong cộng đồng của chúng ta. Khi chúng ta tiến vào 50 năm tiếp theo, tôi hân hoan chào đón Janelle Chan trở thành tân CEO của chúng ta,” Kelly Drumm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị EBALDC, phát biểu. “Nhờ thành tích đã được chứng minh và phong cách lãnh đạo hợp tác của cô, chúng tôi tin rằng cô sẽ làm việc cùng hội đồng quản trị tận tâm và ban lãnh đạo để hướng EBALDC đến thành công rực rỡ hơn, đảm bảo rằng mọi

người trong cộng đồng của chúng ta có thể tiếp cận nhà ở trong một khu dân cư lành mạnh và sống động. Thay mặt cho hội đồng quản trị, tôi cũng muốn ghi nhận sự ủng hộ và hướng dẫn quý báu của CEO Tạm thời Lina Sheth trong quá trình chuyển giao.”

Nói về quá trình chuyển giao, Sheth nhận xét rằng, “Việc chỉ định Janelle là minh chứng cho cam kết lâu dài của công ty chúng ta với cộng đồng; kinh nghiệm điều hành sâu sắc của cô là điều vô giá cho EBALDC. EBALDC đã phản hồi cho lời kêu gọi của các cư dân lẫn chính quyền địa phương trong khu vực nhằm cung cấp nhà ở giá hợp lý và không gian thương mại giá phải chăng cho các doanh nghiệp nhỏ, cũng như các dịch vụ trọn gói cho cư dân và thành viên cộng đồng. Tôi mong được hợp tác chặt chẽ cùng Janelle và đội nhóm của chúng ta để đảm bảo việc chuyển giao thuận lợi và tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo của EBALDC.”

Chan có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà ở và phát triển cộng đồng, cùng hiểu biết sâu sắc về tài chính cho nhà ở giá phải chăng, phát triển công bằng theo hướng giao thông công cộng, quản lý chính phủ và phi lợi nhuận. Trước đây cô từng giữ những vị trí quan trọng như Phó Bí Thư của Sở Nhà ở và Phát triển Cộng đồng Massachusetts, nơi cô giám sát ngân sách 1.3 tỉ đô la lẫn nguồn tài trợ lớn cho nhà ở giá phải chăng và trợ giúp cộng đồng, cũng như là Giám Đốc Bất Động Sản của Cơ quan Giao thông Massachusetts Bay (MBTA), nơi cô xúc tiến đi đầu cho chính sách phát triển theo hướng giao thông công cộng đầu tiên và điều đình các dự án phát triển đa năng phức tạp quy mô lớn cho chủ sở hữu đất lớn thứ hai trong tiểu bang. Trước khi giữ các vai trò về dịch vụ cộng đồng, Chan là Giám Đốc Điều Hành của Công ty phi lợi nhuận Phát triển Cộng đồng Châu Á và đã tăng tầm ảnh hưởng của công ty ngoài khu Chinatown của Boston nhằm phục vụ khu vực rộng hơn tại Boston.

“Tôi vô cùng vinh dự được gia nhập EBALDC, một công ty nền tảng tại Oakland, và rộng hơn, tại East Bay,” Chan phát biểu. “Phương cách tiếp cận toàn diện của EBALDC với việc phát triển cộng đồng mà tập trung vào sự lành mạnh của các khu dân cư lẫn sức khỏe của người dân thật đáng khích lệ. Tôi hào hứng được cộng tác cùng hội đồng quản trị EBALDC, các lãnh đạo cấp cao, nhân viên, đối tác quan trọng, và các thành viên đa dạng trong cộng đồng để kiến tạo và nâng cao các giải pháp nhằm giải quyết thách thức về nhà ở giá phải chăng cho khu vực chúng ta cũng như thúc đẩy việc phát triển các hành lang kinh tế thịnh vượng. Cùng nhau chúng ta sẽ tiếp tục phát huy các công việc thiết yếu của EBALDC, và giữ vai trò quan trọng trong việc định hình một tương lai năng động và toàn diện cho khu vực của chúng ta.”

Chan đã là một Nghiên cứu sinh Loeb tại Viện Sau đại học về Thiết kế của Đại học Harvard, và đạt bằng Thạc sĩ Quy hoạch Thành phố từ Viện Kỹ thuật Massachusetts cũng như bằng Cử nhân chuyên ngành chính Nghiên cứu Dân tộc và chuyên ngành phụ Chính sách Công của Đại học California, Berkeley. Cô là một người dân nhập cư và lớn lên tại Bay Area, nơi gia đình cô đã sinh sống qua năm thế hệ.